

รายงานผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ที่	ผู้วิจัย	งานวิจัย
๑	นางสาวเฉลิมพร สายสนิท	การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนการสอนโปรแกรมสำเร็จรูป Power point เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๒	นายวัชรธร ไทยโยธิน	การพัฒนาการร้องเพลงให้ตรงจังหวะของนักเรียนวิชาชีพระยะสั้น
๓	นางสาวรัชยา คุ่มมี	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเบเกอรี่พื้นฐานโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ ๕E
๔	นางสาวนฤมล อ่อนอนงค์	การพัฒนาทักษะการอ่านค่าความต้านทาน บนสเกลมัลติมิเตอร์แบบเข็มโดยใช้สื่อวิดีโอช่วยสอน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดปากสมุทร(ไววุฒิชนานุสรณ์) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๕	นางสาวณัฐพิชา การทหาร	การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ รายวิชา จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ ๒๐๒๐๔-๒๐๐๔
๖	นายสิทธิศักดิ์ สิงหาทิพย์	การเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนก่อนเรียนในรายวิชางานบริการอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวช. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
๗	นางสาวกรวรรณ เอี่ยมขำ	การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาเครื่องดนตรีสากลของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลแสงวงนิชอุบลัมภ์
๘	นางสาวพิมพ์ชนนี บัวสิน	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านคลองบางกก โดยใ้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ
๙	นางสาวขวัญกมล สุขิตานนท์	การพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรจีน โดยใช้แบบฝึกเขียนตัวอักษรและภาพ 听写 ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดวรภูมิ
๑๐	นายวุฒม์ แก่นงาม	การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิค ๔W๑H สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓
๑๑	นางสาวเรืองรัตน์ นิลอุบล	การประเมินพฤติกรรมการเรียนวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (๒๐๐๑-๑๐๐๓) ระดับชั้น ปวช.๓ สาขางานยานยนต์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
๑๒	นางสาวสุทธินี สหพันธ์ราษฎร์	การพัฒนาพฤติกรรมการค้าแสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติ นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ สาขาวิชาการตลาด ในรายวิชาการขายประกัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
๑๓	นายสมชาย คำสง่า	พัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๑๔	นายธเนศ บุญโตนด	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบียร์ที่สวีชา ๒๐๑๐๑-๒๑๐๓ ของนักศึกษาชั้น ปวช.๓ สาขาวิชาช่างยนต์ ๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
๑๕	นางสาวจิตรวรรณ แซ่หลี	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๓ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิชาหุ่นยนต์เบื้องต้น ชื่องาน การประกอบหุ่นยนต์ขับเคลื่อน โดยใช้วิดีโอสาธิตเพื่อสอนเสริม
๑๖	นางสาวสุทธดา เมืองเสน	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมสำนักงานเบื้องต้นของนักป.๒ โรงเรียนบ้านบางป่อ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ที่	ผู้วิจัย	งานวิจัย
๑๙	นายพิรุณ ก้อนทอง	การศึกษามลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๗/๓,๒ สาขาวิชาช่างยนต์ ชื่องาน ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการผสมสีโป๊ว และการไปวสี โดยใช้วิธีการสอนแบบรายกลุ่มย่อย
๒๐	นางสาวปาริฉัตร บุญเชิด	การศึกษามลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การบัญชีเบื้องต้น เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์รายการค้าของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
๒๑	นางสาวพัสดกร เหมือนพิมพ์ทอง	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีวินัยในการเก็บรักษาอุปกรณ์การตัดผมชายของนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาการตัดผม-เสริมสวย
๒๒	นางสาวนราพร ขาดิทุก	งานประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก รหัส ๑๔๐๓-๖๓๐๒
๒๓	นางสาวอรุณดา อุปจันทร์	การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้โรงเรียนวัดปากสัด (มลสารบำรุงวิทย์) สมุทรสงคราม
๒๔	นางสาวสุรีย์ฉาย นาชัยคุล	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ โรงเรียนวัดบางกะพ้อม ภาคเรียนที่ ๒
๒๕	นางปวีณา สงวนสมบัติ	แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการตัดเย็บเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓